

# CHÀO MỪNG GIÁC HOA MÙA HÈ KHÓA TU MÙA HÈ CHO THANH THIẾU NIÊN

Địa điểm: Chùa Giác Hoa  
18/06/2018  
Số lượng: 19/06/2018

## CHÀO MỪNG GIÁC HOA MÙA HÈ KHÓA TU MÙA HÈ CHO THANH THIẾU NIÊN

\* Nguyên

Đến  
Sáng ngày 18/6/2018, chùa Giác Hoa, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Bình Phước đã khai giảng khóa tu mùa hè dành cho các em thanh thiếu niên. Chứng kiến Lễ Khai mạc có HT. Lý SaMouth, Thành viên Hội Đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trữ Trì GHPGVN tỉnh Bình Phước; TT. Thích Quảng Thới, Phó trưởng BTS tỉnh, TT. Thích Châu, Trưởng Ban Hướng dẫn Ph-t; Thích Thích Ma Khê Kien, Trưởng Ban Hướng dẫn pháp; Thích Giác Nhất, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Linh; S° cô Thích Nữ Nghiêm Thành, Phó trưởng BTS huyện Vĩnh Linh, Trụ trì chùa Giác Hoa và Quý Ch° Tôn Đức Tăng Ni Ban Hướng dẫn Ph-t. Lãnh đạo chính quyền có Ông Trần Văn Khê, Phó Phòng Núi và huyện Vĩnh Linh; Ông Nguyễn Văn A, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bà Phạm Tuyết Mai, Ủy trưởng Ủy An ninh Công an huyện; Ông Nguyễn Văn Giai, Trưởng Công an xã Châu Thới và hơn 450 em thanh thiếu niên tham dự khóa tu.

Sau phần nghi thức và văn nghệ chào mừng, S° cô TN. Nghiêm Thành Đức dẫn văn khai mạc buổi lễ. Theo S° cô, vui hoài bão cùng cùng Ông xây dựng một thế hệ trẻ tốt nên Chùa Giác Hoa mùa khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện gần gũi với các em để giúp các em nhận ra mặt tích cực trong một sân chơi lành mạnh và hướng thiện; các em sẽ được học giáo lý nhà Phật, giáo dục nhân cách, lòng hiếu thảo, sẵn lòng yêu thương và kiên trì trong một con ngoan, trò giỏi, là công dân tốt và là người hữu dụng cho xã hội trên quan tâm của người Phật tử chân chính. S° cô TN. Như Mù, Phó Ban Tổ chức thông qua chương trình khóa tu có các Hội đồng giám sát, thi hành, nghe thuyết giảng giáo lý, xem phim ca ngợi Đức Phật, tiểu phẩm, thi văn nghệ, thi vẽ và thi viết. Đức Thích Văn Bình tuyên bố Núi quy khóa tu.

Đến  
TT. Thích Quảng Thới ban lãnh đạo tổ chức buổi lễ, Trưởng ban lãnh đạo và Ch° Tôn Đức đã căn dặn các em, Trưởng ban lãnh đạo bày tỏ niềm hoan hỷ với tinh thần hiếu học và tâm nguyện Phật pháp của các em thanh thiếu niên. Trưởng ban lãnh đạo cũng căn dặn các em chấp hành nội quy tu viện, sinh hoạt vui chơi giải trí phải tuân thủ hướng dẫn của Ch° Tôn Đức, Ngài có vắng các em sẽ tiếp thu theo tinh thần truyền thống quý báu của Ch° Tôn Đức trong Ban giảng huấn, khóa tu tuy vui thú nhưng nghiêm túc cho các em nhiều hành trang trong cuộc sống tươi sáng.